

เล่ม ๓๔ หน้า ๒๗๔๕ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐

## พระราชทานยศ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศแก่ข้าราชการ คือ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

### กระทรวงยุติธรรม

ให้มหาอำมาตย์ตรี พระยาอรรถการประสิทธิ์ เปนมหาอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิจิตรวราณปรีชา เปนมหาอำมาตย์ตรี

ให้อำมาตย์ตรี พระคณิศรราชฤชกร เปนมหาอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์เอก หลวงสุนทรบริรักษ์ เปนมหาอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์เอก หลวงราชวรัยการ เปนมหาอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์เอก หลวงอาญาคดี เปนมหาอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์โท พระยาจุฬาราชมนตรี เปนรองอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท พระทิพย์วิฑูร มนุญเมฆาบดี เปนมหาอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท พระนาถวิฑูร สุนทรสถาบดี เปนมหาอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท พระราชมณฑลคุณ ประคุดเสรี เปนมหาอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท หลวงวิเศษศิลปกร เปนมหาอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์ตรี หลวงวรรณดีปรีชา เปนมหาอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี หลวงสารักษ์สรนัย	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงอรธสารสิทธิ์กรรม	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงนรการณวิสุทธี	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงพรหมบัญญัติ	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี นายห้ศบําเรอ	เป็นอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์เอก หลวงราชบัญญัติ	เป็นอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์เอก หลวงไชยบัญญัติ	เป็นอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์เอก หลวงรามบัญญัติ	เป็นอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์เอก หลวงรามอาญา	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้นายนํม ศาตราคม เนติบัณฑิต	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้นายเจีย เนติบัณฑิต	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้นายเปลี่ยน เนติบัณฑิต	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้รองอำมาตย์โท ขุนสุภาราช	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท บุญเต็ก เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายนํม เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายมารค อุณหัณนัณ เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายจรัส บุญยะจินดา เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายเพ็ญ สาณะเสน เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายปลอด ณสงขลา เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายเจียร เจียรนัย เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้นายทองดี เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายสนธิ อิศรางกูร ณ อยุธยา	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์โท หลวงอักษรวิจารณ์	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงสิทธิวิจารณ์	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงอินทประกาศ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงเทพประกาศ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนผดุงประชาชน	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนนิเทศอาณาจักร	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนเหรียญรักษ์โกศล	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายแอลเฟรดวิวิเย่น วิไชยคุณ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้ขุนหาญทรชน	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้นายแข่ง ศรีภักย์ เนติบัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงทิพยวิจารณ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงยุติวิจารณ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงสัจจะวิจารณ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนนนท์วิจารณ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี เทียบ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ทองอยู่	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี เปลื้อง อ่างแก้ว	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ทองคำ	เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี อ้อต บันตรเสน	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี พงษ์ พันธุ์พัฒน์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายพัน สาครวาลี	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายเปลื้อง ทศนพยัคฆ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายหลี่ โทณะวนิก	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายนัดดา	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายเจือ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายสุด เลขยานนท์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายอุ้น ทิวสุวรรณ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายสอาด ภูมิรัตน์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณกรุงเทพ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี เหลือ สุภะสังข์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายหาบ ภูริสารศัพท์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายโปเท่ง มโหธร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้หลวงราชมนตรี	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเนบ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายผ่อง จันทะมงคล	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเชอมน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายพอน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายหมวก	เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายเล็ก	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายนุ่ม ศรีวิโรจน์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายดี	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายตาบ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเต็ม	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเงิน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายจั๊ตียะ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายพรมสาร บัณฑิต	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายสง่าง สุทธิศรีศิลป์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายสุดใจ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายพอน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเซงก์ อูยยานัง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายแห่ ศรีทรานนท์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายดี เวชชสัลถ์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายพูน สีลาจันทร์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายบุญศรี ศิริภิรมย์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายไบบ์ สุนทรสุข	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายชั้น	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายแจ้ง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายปลัม	เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายเปล่ง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายโปร่ง โรหิตเสรณี	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเทียบ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเรือง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายทวน บุนนาค	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายขี้ม	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายทองอยู่	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายถวิล	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายสุคใจ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายชัน เพ็ญชาติ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายชม	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายรัตน์ สุขสิกร	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายอัน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายชุน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนมิ่งแมน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนประกาศคดีสาร	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนประกอบคดีศาสตร์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายปุ่น	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้หม่อมหลวงฝ่อง พนมวัน ๓ กรุงเทพมหานคร	เป็น
รองอำมาตย์ตรี	

ให้นายเฟื้อน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายถิ่น	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายทัย	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเรียง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายทับ	เป็นรองอำมาตย์ตรี

กระทรวงนครบาล

ให้อำมาตย์เอก พระยาสุนทรพิพิธ	เป็นมหาอำมาตย์ตรี
ให้อำมาตย์ตรี พระประจางวินิจฉัย	เป็นอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์โท พระครุภัณฑ์ภาริ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงชำนาญเนติสาร	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงสุขการพิณิศ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท พระภักดีภูวดล	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงสาทรศุภกิจ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงเจนสถลรัถย์	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงบริบาลสุขประชา	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงประกอบอคนักิจ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนสมานสุขพรรค	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนอภิบาลสุขภักดิ์	เป็นรองอำมาตย์เอก

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๒๗๕๖

ให้รองอำมาตย์โท ขุนอภิบาลภูมิวิถิ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงอาดเด่นรากร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงลหุทัณฑ์พิทักษ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนเสถียรสถอมารค	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนประปาภิรมย์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนพินิจนรหัตถ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนนฤนารถแพทยาการ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนวิจารณ์หัตถ์ลักษณะ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนวินิจทัณฑกรรม	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี สนิท สุสาข	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี เล็ก	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี เหมือน	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี หรัม	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี เพิ่ม	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายเรือตรี เทียบ ปุณะพยัคฆ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้ขุนสรรพากรกิจ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนขยันกิจการ	เป็นรองอำมาตย์ตรี



เล่ม ๓๔ หน้า ๒๗๕๗ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐

ให้ขุนพิสิษฐทัตเทภกรรม	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายตัน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนวรทัตต์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายดาบ ฟัง พันธเสน	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายจ้ว เวชศรี	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายชม	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายลี	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายนุ่น	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายทรัพย์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายจั้น	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายห้อง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายสุข	เป็นรองอำมาตย์ตรี

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

กระทรวงธรรมการ

ให้เสวกเอก พระยาวิทยาปริชามาตย์	เป็นอำมาตย์เอก
ให้เสวกเอก พระบรมบาทย์รุจ	เป็นอำมาตย์เอก
ให้เสวกเอก พระภักดีบรมนารถ	เป็นอำมาตย์เอก

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๒๗๕๘

ให้อำมาตย์โท หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม	เป็นอำมาตย์เอก
ให้อำมาตย์โท พระเวชสิทธิ์พิลาศ	เป็นอำมาตย์เอก
ให้อำมาตย์โท พระนิพัทธ์กุลพงษ์	เป็นอำมาตย์เอก
ให้เสวกโท พระเทพศาสตรสถิตย์	เป็นอำมาตย์เอก
ให้อำมาตย์โท พระวิทิตดรกุล	เป็นอำมาตย์เอก
ให้อำมาตย์โท พระปรีชานุศาสน์	เป็นอำมาตย์เอก
ให้เสวกโท หลวงอารีดรณพรรค	เป็นอำมาตย์โท
ให้เสวกโท หลวงผดุงวิทยาเสริม	เป็นอำมาตย์โท
ให้เสวกตรี พระชนรัถย์พิสิฐ	เป็นอำมาตย์โท
ให้เสวกตรี หลวงอนุชุตยันตรการ	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงวิภาชวิทยาสิทธิ์	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงพิรพห้พิทยาพรรณ	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงประสารอักษรพรรณ	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงวรการโกศล	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงอุปกร์ศิลป์สาตร์	เป็นอำมาตย์โท
ให้อำมาตย์ตรี หลวงอนุศาสน์พลไชยการ	เป็นอำมาตย์โท
ให้เสวกตรี หลวงดรฤพยุหรัถย์	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้เสวกตรี หลวงพิศกัณฑ์พทยาภูน	เป็นอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์เอก หลวงวิศาลตรุณกร	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้รองอำมาตย์เอก หลวงชำนาญอนุศาสน์	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้รองอำมาตย์เอก หลวงบริบาลเวชกิจ	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้รองอำมาตย์เอก หลวงสันตติวิทยาสาสน์	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้รองเสวกโท หลวงเทพวิทย์เสถียร	เป็นอำมาตย์ตรี
ให้รองเสวกโท หลวงสินิทรราช	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองเสวกโท หลวงนารถสนิท	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนบริบูรณ์เวชสาสน์	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนเกตุชกิจโกศล	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนธนรัตน์พิมล	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนวิศาลศิลป์กรรม	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนสอบภูกระษิณ	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนขจรวิชาเสริม	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองเสวกโท ขุนพิจารณาพิศคุณท์	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองเสวกโท ขุนพจนพิทยากร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงนวกิจโกศล	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนบริรักษ์เวชการ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนพินิจไวยการ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนเวชชนพิทักษ์	เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนเวชการพิเศษ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองเสวกตรี	ขุนธรรมาศพาที	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนจรุจขวณระกุน	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนคุรุกิจนิจารณ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนคุรุการพิจิตร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนสมานคุรุกรรม	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนสุทธิวิท	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนโกศลเวทย์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนสำราญวรรณกิจ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนอำนวยการเงินพากย์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนชาลพิทยกิจ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนอาจวิภาสสร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนเชษฐพิทยาการ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนพิสุทธิสังฆการ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนบรรณกิจพิศาล	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนบรรณการพิเศษ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนพิศนธ์สังฆกิจ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี	ขุนเมธาภิรมย์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายช่วง	อิสร์ภักดี ผู้ช่วยพเนกบัญญัติราชการ	เป็น

รองอำมาตย์โท

เล่ม ๓๔ หน้า ๒๗๖๑ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐

ให้รองเสวกตรี	ขุนสุนทรภายิต	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้รองเสวกตรี	ขุนสำนักเลขกิจ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้รองเสวกตรี	เปลื้อง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้รองเสวกตรี	กริม เกิดตลาดแก้ว	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้รองเสวกตรี	จิตร นัลัญชัย	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนศรีกระสาปนักิจ		เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	พุก ระพีพันธ์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	เชียร	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	พลาย	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	ทอง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	อุน บุรณบุตร	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	สินธุ์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	ทิม สุขวียง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	เปล่ง	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	ชัย คุปตวาณิช	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	ตริก ถาวรกันต์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	คาด หังส"ไวศย	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ราชบุรุษ	กระจำง	เป็นรองอำมาตย์ตรี

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๒๗๖๒

- ให้ราชบุรุษ เทียม เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้ราชบุรุษ ทองอู่ เปรมัสฐ์เวียร เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้ราชบุรุษ แจ้ง สาลิยาชีวะ เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้ราชบุรุษ เต็ม ปทุมรังสี เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้นายอยู่ เปรียบญ พนักงานราชบัณฑิต เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้นายอ่อน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น  
รองอำมาตย์ตรี
- ให้นายเฮง ครูช่างพิมพ์ โรงเรียนเพาะช่าง เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้นายกัถฐา เปรียบญ พนักงานบาลูชีโรงเรียนเพาะช่าง เป็น  
รองอำมาตย์ตรี
- ให้นายเฟื่อง ครูใหญ่โรงเรียนวัดกวางนารถาราม เป็น  
รองอำมาตย์ตรี
- ให้นายชน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น  
รองอำมาตย์ตรี
- ให้นายฮั้น ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้นายมั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองเวรกรมพระอาราม  
เป็นรองอำมาตย์ตรี
- ให้นายเปลก แพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช เป็นรอง  
อำมาตย์ตรี

เดิม ๓๔ มา ๒๗๖๓ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐

ให้นายแถม ประภาสวัต ครูในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น  
รองอำนวยการ

ให้นาย่วนสง แพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช เป็น  
รองอำนวยการ

ให้นายเชื้อม แพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช เป็น  
รองอำนวยการ

ให้นายขุนทอง กำเนิดเพชร แพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช  
เป็นรองอำนวยการ

ให้นายรัต แพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช เป็น  
รองอำนวยการ

ให้นายจิตร จันทน์ไทย ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ มณฑล  
นครศรีธรรมราช เป็นรองอำนวยการ

ให้ราชบุรุษ ผูก สุทัศน์ ณ.กรุงเทพฯ เป็นว่าที่รองอำนวยการ

ให้ราชบุรุษ ปุย บวรรัตน์ เป็นว่าที่รองอำนวยการ

ให้ราชบุรุษ พันธุ์ สุขะวัตติ เป็นว่าที่รองอำนวยการ

ให้นายพร ว่าที่นายเวรกรมสามัญศึกษา เป็นว่าที่รองอำนวยการ

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ น้ ๒๖๖๔

.....

กระทรวงมหาดไทย

ให้อำมาตย์เอก พระยาประจักษ์ไชยสงคราม เป็นมหาอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์เอก พระยาบุรุษรัตน เป็นอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์เอก พระศรีมหาเกษตร์ เป็นอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์โท หลวงบุรตถกามบดี เป็นรองอำมาตย์เอก

กระทรวงคมนาคม

กรมทาง

ให้อำมาตย์เอก พระราชวรวงศ์เชอ พระองค์เจ้าสุทัศน์นักราช  
เป็นมหาอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์โท หลวงประจักษ์กิจธน เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนประพัชรนวกิจ เป็นรองอำมาตย์โท

กรมรถไฟหลวง

ให้อำมาตย์โท พระพิพิธสมบัติ เป็นอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์เอก หลวงสฤษดิการบรรจง เป็นอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์โท หม่อมเจ้าสุขปรารภ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท ขุนชาตุนรวิถึ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท ขุนวิวิธสารา เป็นรองอำมาตย์เอก



ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนอรพีศักดิ์ (ป) เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนเชียวรถการ (ป) เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้รองอำมาตย์ตรี เม่งโก สุชนะนันท์ เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้รองอำมาตย์ตรี ลี พิศลบุตร เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้นายวงจู้ สุชนะนันท์ ผู้ช่วยกองตรวจ เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้นายสมบูรณ์ เข้มศิริ สารวัตรตรวจบัญชี เป็นรอง  
อำมาตย์โท

ให้ราชบุรุษ ทองดี ลีลานุช เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้ราชบุรุษ เทียรท์ เครือมาศ เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้นายกิม พนักงานพัสดุ เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้ราชบุรุษ ปิรมิต เป็นรองอำมาตย์โท  
ให้ราชบุรุษ ขุนขจิตรจักรวิถิ (ป) เป็นรองอำมาตย์ตรี  
ให้ราชบุรุษ เทียม นิลคุปต์ เป็นรองอำมาตย์ตรี  
ให้ราชบุรุษ ต่าย เป็นรองอำมาตย์ตรี  
ให้ราชบุรุษ ใจ จันทรเครือ เป็นรองอำมาตย์ตรี  
ให้นายเท่ง นายสถานี เป็นรองอำมาตย์ตรี  
ให้นายบุญมี นายสถานี เป็นรองอำมาตย์ตรี  
ให้นายอิน ไชยพฤกษ์ ผู้ช่วยนายสถานี เป็นรองอำมาตย์ตรี

พแนกกรมทางในกรมรถไฟหลวง

ให้นายแจ่ม ทีปพันธุ์ นายงานชั้น ๒	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ร็องอำมาตย์ตรี ขุนอนุกิจยন্ত্রศาสตร์	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ร็องอำมาตย์ตรี ขุนยัันตรกิจโกศล	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ร็องอำมาตย์ตรี ขุนยন্ত্রการกำร	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ร็องอำมาตย์ตรี ขุนอนุสรยนต์สิทธิ	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ร็องอำมาตย์ตรี สมร สุนทรณาย	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ว้ที่ร็องอำมาตย์ตรี จำรูญ บั้วศรี	เป็รรองอำมาตย์ตรี
ให้ว้ที่ร็องอำมาตย์ตรี กั ศรีลัทธิณั	เป็รรองอำมาตย์ตรี
ให้ว้ที่ร็องอำมาตย์ตรี จรด	เป็รรองอำมาตย์ตรี
ให้หลวงสวัสดิโกษา	เป็รรองอำมาตย์ตรี
ให้นายพุดม	เป็รรองอำมาตย์ตรี
ให้นายช่วง	เป็รรองอำมาตย์ตรี
ให้นายจิตร	เป็รรองอำมาตย์ตรี

กรมไปรษณีย์โทรเลข

ให้ร็องอำมาตย์ตรี ขุนนิติโทรการ (ป)	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ร็องอำมาตย์ตรี ไชยอน จาติเกตุ	เป็รรองอำมาตย์โท
ให้ขุนศัพทโทรเลข (ป)	เป็รรองอำมาตย์โท

เล่ม ๓๔ หน้า ๒๗๖๗ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๐

---

ให้ขุนซ่งพันธ์สารสาทร (ป)	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้ขุนชาญอักษรนิติ (ป)	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนวิธานทรกุล (ป)	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายมงคล โกมลารชุน พนักงานชั้น ๒	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายแซม ชะโกทอง พนักงานชั้น ๒	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายเพชร อินพรม พนักงานชั้น ๒	เป็นรองอำมาตย์ตรี

---

### พระราชทานยศเสือป่า

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ พระราชทานยศเสือป่า คือ

นายกองตรี พระอาชญาพิทักษ์ (เกต สุนทรรัตน์) เสนาธิการกองเสนารักษาดินแดนภูเก็ต เป็นนายกองโท

นายหมวดเอก พระยาทวีบุรุษประศาสน์ (ชูป โอสถานนท์) ผู้บังคับการกรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนภูเก็ต เป็นนายกองตรี

นายหมวดโท พระยาพระกฤษณรักษ์ (สวาสดี ขุนนาค) รองผู้บังคับการกรมเสือป่ารักษาดินแดนนครสวรรค์ เป็นนายกองตรี